

หนี้แรกถกรับมือเทรดดอร์

เผยวาระครบ.เศรษฐกิจ
'สุริยะ'ชงขอ'3พันล้าน'
ช่วยเงินทุนเอสเอ็มอีจิว
'บิกตู'สั่งประเมินผลกระทบเทรด นำถก ครม.
เศรษฐกิจรับมือส่งออกถดถอย 'สุริยะ'เล็งชงรัฐบาล
โยกเงิน 3 พันล้านอุ้มเอสเอ็มอีจิว 'ดีอี'ขอเวลา 3 เดือน
พลิกดันดิจิทัลช่วยประชาชนฐานราก (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เทรดดอร์

'บิกตู'สั่งรับมือสงครามการค้า

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นห่วงถึงผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า กำชับให้รายงานข้อมูลผลกระทบเตรียมนำหารือในคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจทั้งนี้การส่งออกของไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและสถานการณ์ของสงครามการค้าตั้งแต่ต้นปี 2561 ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าช่วง 5 เดือนแรกของปี หดตัวลงร้อยละ 2.7 แต่ยังมีข้อห่วงว่าหตุตัวต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ที่มีอัตราการส่งออกช่วง 5 เดือนแรกของปีหดตัวลงร้อยละ 8.7 และร้อยละ 7.4 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในระยะสั้นจะชดเชยจากการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน จะอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

ย้ำกรม.เศรษฐกิจหามาตรการรองรับ

นางนฤมลกล่าวว่า นอกจากนี้ ผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้า อาจส่งผลให้เกิดการย้ายการลงทุนจากจีนมาไทย เพราะจีนเป็นแหล่งเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สำคัญอันดับ 7 ของไทยในปี 2561 โดยมีมูลค่าการค้า 5,012 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.12 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.0 ในปีก่อนหน้า และขยับสูงขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 ในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยจีนขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยถึง 38 โครงการ มีมูลค่ารวม 9,072 ล้านบาท

"นายกฯ จึงได้มอบหมายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหาแนวทางรองรับผลกระทบทางลบ และปรับเปลี่ยนมาตรการที่ระดับโครงสร้างเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากผลกระทบทางบวกให้ได้มากที่สุด โดยจะได้นำเรื่องเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาในครม.เศรษฐกิจต่อไป และนายกฯกำชับว่าการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จะต้องดูแลเศรษฐกิจทั้งสามระดับ คือ บน กลาง และล่าง เน้นให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" นางนฤมลกล่าว

คลังชี้แหล่งเงินกระตุ้นตก.

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุม ครม.เศรษฐกิจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทางทำเนียบ

รัฐบาล ที่ดูเรื่องการนัดวันประชุม เนื่องจากมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และขณะนี้ยังไม่มี การแจ้งมาที่กระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับ วาระที่จะประชุมที่จะเสนอเข้า ครม.เศรษฐกิจ นั้นเป็นอำนาจการตัดสินใจของฝ่ายนโยบาย และทางทำเนียบ

"งบประมาณที่มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ดร.อุตตม สาวนายน ถึงเม็ดเงิน 1.7 แสนล้านบาท เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนั้น น่าจะหมายถึงเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายปลายปี 1.3-1.4 แสนล้านบาท ที่เหลือจะเป็นเงินงบประมาณที่รัฐบาลจะนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี ที่อย่างไรก็ต้องรอการพิจารณาและเห็นชอบของ ครม.ก่อน" แหล่งข่าวกล่าว

นักวิชาการเขียร์ไอเดีย'สมคิด'

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า สำหรับกรณีพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพการเงินคิดว่ารัฐบาลคงไม่สนใจข้อเสนอจากพรรคเพื่อไทย เพราะขณะนี้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังช่วยดูองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าจะมีตัวแทนจากหน่วยงานใดบ้างและคณะกรรมการจะมีอำนาจและหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้มีการตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง กล่าวถึงแนวคิดการตั้งคณะกรรมการการเงินการคลังของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า ในส่วนตัวเห็นด้วย และมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นเพราะสงครามการค้าอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต จำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาโดยประสานนโยบายกัน

"มีความกังวลว่าฝ่ายการเมืองจะกังวลความเป็นอิสระของธนาคารกลางหรือไม่ นั่น มองว่าของไทยไม่น่าจะมีการแทรกแซงเหมือนอย่างสหรัฐหรือตุรกี" นายสมชายกล่าว

ขงกรม.โยก3พันล.ช่วยรายจิว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนทำได้ใน 100 วัน ว่าได้รับรายงานว่าปัจจุบันกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางการประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 10,000 ล้านบาท สำหรับเอสเอ็มอีที่ไม่มีปัญหาสภาพคล่องจึงต้องการเพิ่มศักยภาพเสริมเทคโนโลยี และเพิ่มผลผลิต วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 8,000 ล้านบาท สำหรับเอสเอ็มอี-คนตัวเล็ก (ไมโครเอสเอ็มอี) ที่ต้องการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย เริ่มปล่อยกู้มาตั้งแต่ต้นปี 2560 ปัจจุบันกองแรกมีเงินเหลือค้างรวมกับเงินที่ลูกหนี้จะชำระคืนประมาณ 2,500-3,000 ล้านบาท ขณะที่กองสองวงเงินใกล้เต็มแล้ว กระทรวงจึงเตรียมโยกเงินที่มีอยู่มาใส่ในกองทุนเอสเอ็มอี-คนตัวเล็ก โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานอมนัดในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ คาดว่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีประมาณ 5,000 ราย

“นโยบายเร่งด่วนขณะนี้คือการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ดังนั้น ต้องพยายามทะลวงเงินของกองทุนออกมาหลังติดขัดจากขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพราะจากการศึกษาสถานการณ์เอสเอ็มอีล่าสุดพบว่าประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว” นายสุริยะกล่าว

วงในเผยเหตุหลุดเป้า-กักเบิก

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางการประชารัฐ (กอป.) ระบุว่า กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางการประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 2558 คิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี ปลอดเงินต้น 3 ปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท แบ่งการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเป็น 3 ส่วน คือ 1.กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางการประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับเอสเอ็มอีที่ไม่มีปัญหาสภาพคล่องจึงต้องการเพิ่มศักยภาพ เสริมเทคโนโลยี และเพิ่มผลผลิต วงเงินกู้สูงสุด

รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท ปัจจุบันอนุมัติสินเชื่อแล้ว 7,372 ล้านบาท จำนวน 1,768 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 3,420 ล้านบาท จำนวน 543 ราย เบิกจ่ายแล้ว 5,981 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81% จำนวน 1,648 ราย วงเงินคงเหลือ 1,154 ล้านบาท

แหล่งข่าวระบุว่า 2.กองทุนฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับไมโครเอสเอ็มอี วงเงิน 8,000 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อนุมัติสินเชื่อแล้ว 7,998 ล้านบาท จำนวน 8,725 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 38 ล้านบาท จำนวน 38 ราย และเบิกจ่ายแล้ว 7,930 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99% จำนวน 8,693 ราย 3.งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเอสเอ็มอี วงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาเอสเอ็มอีสู่อีคอมเมิร์ซ เบิกจ่ายแล้ว 272 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 729 ล้านบาท เป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการ 3,196 ล้านบาท ดำเนินการแล้ว 2,502 กิจการ และ 4.งบประมาณเพื่อบริหารกองทุน จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกู้ยืมให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ อัตรา 0.5-1% ของวงเงินกู้ยืม และใช้สำหรับจ้างบุคลากร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารงานของสำนักงานกองทุน คาดว่ามีการใช้จ่ายไปไม่เกิน 500 ล้านบาท

“จากสถานะการปล่อยกู้จะพบว่าตัวกองทุนวงเงิน 10,000 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายเพียง 81% หากผู้ยื่นกู้ไม่มีการเบิกวงเงินภายในเวลาที่กำหนดควรระงับการปล่อยกู้และนำเงินที่เหลือมาปล่อยกู้ให้กับไมโครเอสเอ็มอีแทน เพราะจะเข้าถึงรากหญ้ามากกว่าเอสเอ็มอีรายใหญ่ เพราะจากสถิติเห็นชัดเจนว่าไมโครเอสเอ็มอีมีการเบิกเงินกู้รวดเร็วจนเต็มวงเงิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งแนวทางนี้ นายสุริยะเห็นด้วย และเตรียมเสนอ ครม. จึงต้องติดตามว่าจะได้รับความเห็นชอบหรือไม่” แหล่งข่าวระบุ

ดีอีขอ3ด.เห็นดิจิทัลช่วยฐานราก

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภายหลังร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการ

กับหน่วยงานเครือข่ายสมาคมดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลกว่า 40 หน่วยงาน อาทิ สมาคมด้านซอฟต์แวร์และไอซีที ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ว่าเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมร่วมวางแผนทางพิชิตดิจิทัลไทยแลนด์ จากกลุ่มคนดิจิทัลตัวจริง ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางนโยบายระดับชาติในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลายคนมองว่าประเทศไทยไม่สามารถเป็นผู้นำอาเซียนได้ เนื่องจากเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเพียงแค่อคติความฝัน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วศักยภาพของประเทศไทย ทั้งบุคลากร ความพร้อม และที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ใจกลางอาเซียน ไม่ได้เสียเปรียบใคร เพียงแต่ไปไม่ถึงไหนเนื่องจากไทยไม่ได้พัฒนาซึ่งต้องยอมรับว่าอุปสรรคสำคัญคือระบบราชการที่ไม่ได้สนับสนุนให้การขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไทยเดินช้าลงอย่างน่าเสียดาย

“ขอเวลา 3 เดือนที่จะนำระบบดิจิทัลช่วยประชาชนในระดับฐานรากในภาคเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 30 ล้านคน โดยเลือก 1 จังหวัดนำร่องที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำที่สุด โดยทำงานผ่านทางวิสาหกิจชุมชน นำดิจิทัลไปใช้วางแผนการเพาะปลูก พัฒนาผลผลิตวางแผนการตลาด ว่าผลผลิตจะไปขายใคร ช่องทางใด แต่จะไม่อนุญาตให้ภาครัฐเข้าไปทำแอปพลิเคชันไปแข่งกับภาคเอกชน เพราะเขาทำได้ดีกว่า เพราะเขามีความพร้อมจากนั้นจะมอนิเตอร์ทุกเดือนจนครบ 3 เดือน เชื่อว่ารายได้ภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แต่จะมากหรือน้อยเท่านั้น” นายพุทธิพงษ์กล่าว

นำร่องภาคเกษตร-ขนส่ง-ท่องเที่ยว

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ต่อจากภาคเกษตรกร จะพัฒนาต่อไปถึงโลจิสติกส์ และ บิ๊กดาต้า ที่มีความสำคัญ เวลานี้ยังติดปัญหาที่หน่วยงานราชการหลายแห่งยังไม่ให้ความร่วมมือ และยังหวงข้อมูล โดยคิดเพียงว่าจะทำให้ภารกิจและบทบาทของตัวเองลดลง ซึ่งในความจริงแล้ว การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการวางแผนร่วมกันนั้นมีความสำคัญมาก และผู้ที่จะได้ประโยชน์มี 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มแรก รัฐบาลที่จะวางแผนการ

ทำงานเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติ กลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนจะสามารถวางแผนงบประมาณของตัวเองได้ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ผลิต ที่จะสามารถวางแผนการลงทุนได้ โดยในระยะแรกจะเลือกใช้บิกดาต้าในกลุ่มท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยจะเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาหารือร่วมกัน มาแชร์ข้อมูลกันเพื่อวางแผนการจัดการข้อมูลทั้งประเทศ

“ส่วนตัวมีความรู้เรื่องดิจิทัลน้อยกว่าพวกท่าน เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังให้มาก เพื่อปิดปมด้วยความไม่รู้ของตัวเอง และยังฟังมากก็จะยิ่งรู้มาก และสามารถนำไปวางแผนการทำงานได้ โดยยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน” นายพุทธิพงษ์ กล่าว และว่า เรื่องที่ได้รับฟังนี้จะนำไปสรุปหาแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน ก่อนจับกลุ่ม เพื่อนำมาตกผลึกและกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน โดยลงลึกถึงวิธีการที่ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 3-6 เดือน ซึ่งจะจัดต่อเนื่องประมาณภายใน 2 สัปดาห์

ด้านนายณัฐพล นิรมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า การหารือครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล ที่ต้องการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์อย่างเร่งด่วนตามแนวคิด 3 ท ได้แก่ ทันสมัย เท่าทัน และทั่วถึง เพื่อยกประเด็นปัญหาหรือความท้าทายที่จะนำไปสู่การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัล โดยเน้นเชิงนโยบายหรือกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขในระดับประเทศไทย เกิดเป็นแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการให้ความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

ได้อย่างเท่าทันและทั่วถึง

ขีดต้องเร่งลดข้อจำกัดเข้าถึงดิจิทัล

นายณัฐพลกล่าวว่า การนำเสนอโดยภาพรวมของกลุ่มเครือข่ายดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญเน้นปัญหาที่มีอยู่ทั้งในด้านการให้บริการของภาครัฐที่กลายเป็นอุปสรรค ซึ่งหากรัฐสามารถพัฒนาแนวทางที่จะเชื่อมโยงบริการและง่ายต่อการใช้งาน จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ ด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ทั้งการเพิ่มทักษะ และเสริมทักษะใหม่ รวมถึงการผสานทักษะด้านดิจิทัลเข้ากับความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม

ในอาชีพของตนเอง และเปิดกว้างในด้านแรงงานดิจิทัล ทั้งนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่ากำลังคนดิจิทัลของไทยนั้นมีความสามารถไปได้ไกลถึงระดับโลก แต่กลับไม่ถูกผลักดันเท่าที่ควร รวมถึงไม่ได้รับความไว้วางใจแม้แต่กับคนในประเทศเอง

“ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปัจจุบันยังไม่ทั่วถึงพอ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงเล็กน้อยจะสามารถสร้างโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ พร้อมแนะนำให้ภาครัฐให้ความรู้แก่ประชาชนในหลากหลายเรื่องสำคัญที่ปัจจุบันประชาชนยังรู้และเข้าใจไม่มากพอ อาทิ การให้ความรู้ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้านภาษี และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา” นายณัฐพลกล่าว

ห่วงการเมืองป่วนจุดหุ้นไทย

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพปัญหาการเมืองไทย หากเกิดขึ้นต่อเนื่อง และมีภาพไม่สู้ดีออกมาบ่อยครั้ง จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทย แต่ไม่ได้อยากให้น้ำหนักมาก เพราะเชื่อว่าปัจจัยปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศจะสามารถหาทางแก้ไขได้ โดยมองว่า 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ น่าจะมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ไหลเข้ามา จากตอนนี้ที่เริ่มเห็นเกิดการขายสุทธิมากขึ้น หลังจากที่มีเหตุถล่มเข้ามาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วกว่า 8 หมื่นล้านบาท ตอนนี้ขายไปแล้ว 1-2 หมื่นล้านบาท ซึ่งในระยะสั้นคงผันผวนตามสถานการณ์ โดยคาดว่าตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปี 2563 ค่าเงินบาทจะอยู่ในโชนแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เพราะจะมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามา หนุนให้เงินบาทแข็งค่ามากขึ้น เมื่อเงินแข็งค่ามากขึ้น ก็จะทำให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จนกระทั่งมีการขาดดุลย้อนหลังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นได้

เชื่อบ'63จะไม่กระทบจีดีพี

นายประกิตกล่าวว่า งบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้าออกไป น่าจะไม่กระทบจีดีพีของประเทศ เพราะคาดว่าจะได้ใช้

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

เทรดวอร์

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งล่าช้าจากเดิมต้องเริ่มเดือนตุลาคมปีนี้ แต่เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้แล้ว เพราะมีการเลือกตั้งและตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว รวมถึงระหว่างรอการพิจารณางบประมาณใหม่ ก็สามารถทำเรื่องของอนุญาตนำเงินในงบประมาณปี 2562 ออกมาใช้ก่อนได้ เพียงแค่ไม่เต็มงบประมาณทั้งหมดเท่านั้น ทำให้เรื่องการใช้จ่ายในส่วนหลักที่ภาครัฐต้องใช้ อาทิ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือรายจ่ายประจำ ไม่น่าจะมีปัญหาใดเกิดขึ้น แต่มีข้อเสียในส่วนของงบลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ อาจยังไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องมีข้อผูกพันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเลย รัฐวิสาหกิจก็ยังสามารถดำเนินการต่อไป เพราะมีเงินทุนอยู่แล้ว จึงมองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจีดีพีรวม แต่อาจจะกระทบกับบรรยากาศของหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคการลงทุนต่างๆ อาทิ ก่อสร้าง แต่ภาพรวมหลายบริษัทมีงานในมืออยู่ค่อนข้างมาก จึงน่าจะไม่ได้มีผลกระทบมากนัก

แนะกระตุ้นศก.ใช้ลดหย่อนดีกว่าแจก

“คาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐจะมีออกมา น่าจะเป็นมาตรการทางภาษีที่อาจพิเศษมากขึ้น เช่น เพิ่มวงเงินการลดหย่อนภาษีจากเดิม 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท ไม่น่าจะออกมาในรูปแบบการแจกเงิน เนื่องจากเงินที่จะใช้แจกไม่น่าจะมีโดยการกระตุ้นในส่วนของการลงทุน น่าจะเป็นการประกันราคาสินค้าเกษตรต่างๆ นำเงินมาลงในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากปัญหาของกำลังซื้อในภาคเกษตรหลักๆ มาจากสินค้าเกษตรที่ราคาไม่ดี ถึงแม้ว่าข้าวจะมีราคาดี แต่ราคามันดีขึ้น มาจากการสินค้าไม่เพียงพอในการจำหน่าย ทำให้ภาคเกษตรไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนนี้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย รวมถึงการคาดหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นประชาชนในประเทศนอกเหนือจากภาคเกษตรออกมาอย่างไร เพราะการใช้จ่าย

ในขณะที่ค่อนข้างผิดมาก เป็นเหตุมาจากการที่เงินหมุนเวียนในประเทศนี้ โดยเฉพาะการลงทุนในไตรมาส 2 หายไปเลย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ต้องรอดูว่าในไตรมาส 3 นี้ จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่” นายประภคกล่าว

ปลื้มเอสเอ็มอีแห่ยื่นบัญชีเดียว

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า หลังจากสิ้นสุดวันที่กรมสรรพากรอนุญาตให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียื่นแสดงรายการบัญชีที่ถูกต้องต่อกรมสรรพากรสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีเอสเอ็มอีเข้ายื่นแบบแสดงรายการบัญชีเดียวต่อกรมสรรพากรมากถึง 8 หมื่นราย ซึ่งกรมจะสนับสนุนเรื่องการอำนวยความสะดวกให้ดียิ่งขึ้นกับรายที่ให้ความร่วมมือที่ดีกับกรม ส่วนรายที่ยังไม่ยอมที่เข้ามายื่นแสดงบัญชีเดียวต่อกรมจะถูกเข้มงวดในการตรวจสอบให้มากขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่ายังมีอยู่อีกจำนวนมาก

นายเอกนิติกล่าวต่อว่า หลังเอสเอ็มอีเข้ามายื่นแบบแสดงรายการบัญชีเดียวต่อกรมทำให้กรมสามารถประเมินภาษีได้เข้ามาอีก 3 พันล้านบาท เนื่องจากไม่ได้ยกเว้นภาษีแก่ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว แต่ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้สำหรับภาษีที่ค้างชำระเท่านั้น ซึ่งจากยอดการชำระภาษีจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดังกล่าว ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ภาพรวมของกรมสรรพากรอยู่ในระดับเกินกว่าเป้าหมาย

สรรพากรจัดเก็บ9ด.สูงรอบ10ปี

นายเอกนิติกล่าวว่า ระยะ 9 เดือนปีงบประมาณ 2562 กรมจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท ถือว่าสูงสุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นรายการจัดเก็บที่เกินเป้าหมายมากที่สุด รองลงมาเป็นภาษีปีโตรเลียม ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งการจัดเก็บรายได้ที่เกินเป้าหมายในภาพรวมนั้นเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บที่กรมได้นำระบบไอทีเข้ามาช่วยเรื่องฐานข้อมูลทำให้จัดเก็บได้ดียิ่งขึ้น

นายเอกนิติกล่าวว่า ส่วนร่างกฎหมายเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์ (อีวีซีเอส) ขณะนี้ทางกฤษฎีกาได้ส่งร่างเดิมกลับมายังกรมแล้ว ซึ่งจะยืนยันร่างเดิมกลับไปให้กฤษฎีกา

ได้พิจารณาใหม่ โดยไม่มีปรับปรุงแต่อย่างใด ทั้งนี้ คาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าว จะผ่านการพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาและสภาผู้แทนราษฎรจนมีผลบังคับใช้ เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกับต่างประเทศได้มากขึ้น กฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งเพิ่มรายได้ให้กับกรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้สูงสุดหรือเกือบ 80% ของรายได้รัฐบาล ทั้งนี้ กฎหมายอีวีซีเอส จะได้รับการผลักดันและมีผลบังคับใช้ในรัฐบาลชุดนี้

พล.ต.ผู้ว่าฯเพินหาสินค้าจีไอ

น.ส.วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมเตรียมทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันค้นหาสินค้ารายการใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้เพิ่มจำนวนสินค้าจีไอ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะขอให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัดตั้งกรรมการในระดับจังหวัด มีพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันค้นหา คัดเลือกสินค้ารายการใหม่ๆ เพื่อขึ้นทะเบียนจีไอคิงๆ ถ้าเพิ่มอีกแค่จังหวัดละ 1 รายการ ก็จะมีสินค้าจีไอ เพิ่มขึ้นอีก 77-100 รายการ เพื่อผลักดันเพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าจีไอไทยเป็น 30,000 ล้านบาทต่อปีตามนโยบายรัฐบาล จากปัจจุบันมีประมาณ 4,000 ล้านบาท

น.ส.วันเพ็ญกล่าวว่า ล่าสุดมีการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอแล้ว 111 รายการ ใน 71 จังหวัด เหลืออีก 6 จังหวัดจะครบทุกจังหวัด ส่วนการดำเนินการนั้นอยู่ระหว่างการประกาศโฆษณา 6 สินค้า เป็นของไทย 5 สินค้าใน 4 จังหวัด คือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางค้อ ฉะเชิงเทรา ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง ศรีสะเกษ ปลาช่อนแม่ลา สิงห์บุรี ทุเรียนในวงระนอง แปะจ้อเขียวแม่สอด และเป็นของต่างประเทศ 1 สินค้า คือ กรานา พาดานอ อิตาลี หากไม่มีใครคัดค้านจะ

ขึ้นทะเบียนได้ภายในเดือนกันยายนนี้ และหาก 5 สินค้าขึ้นทะเบียนแล้วจะมีสินค้าจีไอเพิ่มเป็น 116 รายการ ใน 75 จังหวัด เหลือแค่ 2 จังหวัด ที่ยังไม่มสินค้าจีไอ คือ ปทุมธานี ที่กำลังยื่นจดกล้วยหอมทองปทุม กับอ่างทอง ที่ยื่นจดลองเอกราช และคาดว่าจะขึ้นทะเบียนได้ต้นปี 2563 จึงทำให้เป้าหมายการผลิตสินค้าโครงการ 1 จังหวัด 1 สินค้าจีไอ จากเดิมสิ้นปี 2562 ต้องเลื่อนไปเล็กน้อย

โล่งใจจดีไอคุ้มครองในตปท.

น.ส.วันเพ็ญกล่าวว่า สำหรับการขึ้นทะเบียนจีไอในตลาดต่างประเทศ เน้นตลาดที่นิยมสินค้าจีไอไทย ซึ่งล่าสุดยื่นจดทะเบียนในจีนเพิ่มอีก 2 สินค้า คือ มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และทุเรียนปราจีนบุรี และในมาเลเซีย 3 สินค้า คือ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยปัจจุบันสินค้าจีไอไทยได้ขึ้นทะเบียนในต่างประเทศแล้วมี 6 รายการ คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในสหภาพยุโรป เส้นไหมไทยพื้น

บ้านอีสาน ในเวียดนาม และผ้าไหมยกดอกลำพูน ในอินโดนีเซียและอินเดีย และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอในต่างประเทศ 8 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง มะขามหวานเพชรบูรณ์ ในจีน กาแฟดอยตุง ในกัมพูชา และญี่ปุ่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ในเวียดนาม กาแฟดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น ในญี่ปุ่น

ชง'เฉลิมชัย'อนุมัติแผนปฏิรูปยาง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กยท.วันที่ 13 สิงหาคมนี้ กยท.จะแผนปฏิรูปยางพาราเพื่อทำให้องค์กรทันสมัยขึ้นอีกด้วย อาทิ เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูล (บิ๊กดาต้า) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตรวจสอบสต็อกยางพาราเป็นต้น เพิ่มเติมจากการหารือเรื่องเงื่อนไขนโยบายการประกันรายได้ยางพารา ที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางกำหนดเงื่อนไขซึ่งรูปแบบประกันรายได้ในครั้งนี้อาจแตกต่างจากเดิมหรือเหมือนเงื่อนไขประกันรายได้พืช

ชนิดอื่น ต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม

“เบื้องต้นผมเตรียมข้อมูลและมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากนโยบายประกันรายได้เกษตรกร เพื่อเสนอนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว ส่วนเงื่อนไขว่าชาวสวนยาง จะได้รับการประกันรายได้กี่ไร่ต่อคน หรือเป็นจำนวนเงินเท่าไรนั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการร่วมข้อมูลและรองบประมาณจากทางภาครัฐ เพื่อให้ชาวสวนได้รับความเป็นธรรมที่สุด” นายณกรณ์กล่าว และว่า ในกรณีหรือระหว่างกระทรวงกับ กยท. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา เห็นตรงกันว่าควรหานโยบายอื่นเพิ่มเติมจากนโยบายประกันรายได้เกษตรกร เบื้องต้นจะมีการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำยางพาราไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคมนำยางพาราไปใช้ทำกรวย แบริเออร์ หรือเครื่องกีดขวางบนถนน นอกเหนือจากการทำถนน โดยทั้งกระทรวงกับกระทรวงคมนาคมจะทำงานที่กักขังออกของ (เอ็มไอยู) ในเร็ว ๆ นี้ และกรมทางหลวงจะนำไปใช้เพื่อการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน เบื้องต้นกรมได้กำหนดการใช้ไว้ที่ 50,000 ตัน เป็นต้น

ปชป.ยก6ข้อโต้แย้งคัดค้านแก้ผลไม้

นายสรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ว่าที่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงกรณีนายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ อดีตสมาชิก ปชป. โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ให้ข้อเสนอแนะเชิงตำหนิกระทรวงพาณิชย์ถึงมาตรการทางการตลาดของผลไม้ โดยเสนอให้ไปรษณีย์ไทยส่งผลไม้ไปสาขาทั่วประเทศ และวางขายหน้าสำนักงาน อีกทั้งยังกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่ควรรอให้ถึงฤดูผลผลิตออกแล้วค่อยคิดแก้ว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผลไม้ไว้นานแล้ว และได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ

มือ (เอ็มไอยู) ระหว่างภาครัฐและเอกชน 44 หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนที่นายกรณ์ศักดิ์แสดงความเห็นหลายวัน ซึ่งมีมาตรการครอบคลุมสิ่งที่นายกรณ์ศักดิ์เสนออยู่แล้ว และไปไกลกว่านั้นคือ 1.พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ได้ส่งกล่องขนาดต่างๆ ให้กับเกษตรกรเพื่อบรรจุผลไม้

ไม่ว่าจำหน่าย และสนับสนุนค่าขนส่งตั้งแต่แหล่งผลิตและจุดรวบรวม ไปยังจุดจำหน่าย 2.จัดหาช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้แก่ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ร้านธงฟ้าพระราชรัฐ ตลาดต้องชม สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย สถานบริการน้ำมัน เช่น ปตท. ที่รับซื้อผลไม้เพื่อนำไปวางจำหน่ายใน 1,800 สาขา บางจากและพีที ที่รับซื้อผลไม้จากกลุ่มสหกรณ์เพื่อนำไปวางจำหน่ายในกว่า 1,750 สาขา เป็นต้น

เร่งส่งออกทั้งตลาดในปท.-ตปท.

นายสรรเสริญกล่าวอีกว่า 3.ช่วยเหลือด้านน้ำหนักสำหรับผู้โดยสารเครื่องบินที่ต้องการขนส่งผลไม้ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม โดยสายการบินไทยสมายล์ นกแอร์ แอร์เอเชีย และบางกอกแอร์เวย์ ขณะที่ทำอากาศยาน 28 แห่งทั่วประเทศจะสนับสนุนกล่องที่บรรจุผลไม้ 4.ผลักดันการส่งออก โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งออกที่ต้องการส่งผลไม้ไปต่างประเทศ ถ้ากู้เงินจากสถาบันการเงิน จะช่วยเหลือด้านภาระดอกเบี้ยอัตรา 3% 5.จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อจำหน่ายผลไม้ โดยมีเป้าหมายขยายตลาดใหม่ไปอินเดียและตะวันออกกลาง ภายหลังจากประสบความสำเร็จจากการซื้อขายร่วมกับจีน และ 6.เร่งการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะทุเรียนเพื่อป้องกันกลิ่นให้สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ และเพื่อถนอมอาหาร ลดความสูญเสีย ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการผลไม้ อีกทั้งจัดทำมาตรฐานการจัดการของศูนย์คัดแยกคุณภาพ (Agricultural Grading Quality

Center : AGQC) อาทิ มาตรฐานคุณภาพ การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบสารพิษตกค้าง เป็นต้น โดยมีระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตคุณภาพและศึกษาช่องทางการตลาด พฤติกรรมการบริโภค และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในต่างประเทศ

ดันตลาดออนไลน์เพิ่มรายได้

นายสรรเสริญกล่าวต่อว่า นอกจากเอ็มไอยู ทั้ง 6 ข้อแล้ว ยังได้ส่งเสริมการขายมั่งคุดภาคใต้ผ่านตลาดออนไลน์ ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้จัดส่งแบบ Door to Door โดยไม่คิดค่าบริการจัดส่ง ส่วนในด้านการส่งเสริมการบริโภค ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน วางแผนให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ภาคใต้ และกิจกรรมรณรงค์บริโภคสินค้า ณ หัวเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา รวมถึงการนำผลไม้ไทยไปโรดโชว์ยังต่างประเทศ มาตรการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อบริหารด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ที่จะออกผลผลิตในช่วงปลายปี 2562 นี้ เพื่อกระจายผลผลิต 20,000 ตันจากแหล่งผลิตไปจำหน่ายช่องทางต่างๆ มั่นใจว่าจะสามารถจัดการและดูแลราคาผลไม้ให้มีเสถียรภาพขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้แน่นอน